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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิร ิ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินงานและการพัฒนางานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๒ สรุปจํานวนนักศึกษาสมัคร ชําระเงิน และประกาศรายช่ือ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วน้ัน  กองบริการการศึกษาจึงสรุปจํานวน
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นักศึกษาสมัคร ชําระเงิน และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
เสนอที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีสํานักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ กรณีกําหนดให้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  
  ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดําเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด         
แต่ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ันๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า         
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
 ๑. วาระที่ ๕.๓ ข้อ ๒ แก้ไขข้อความ นักศึกษาลงรหัสวิชาผิด ไม่ตรงหลักสูตร          
แก้ไขเป็น นักศึกษาลงรหัสวิชาผิด ไม่ตรงกับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน 
 ๒. วาระที่ ๖.๑ แก้ไขข้อความ “จึงขอสอบความคืบหน้า” แก้ไขเป็น “จึงขอสอบถาม
ความคืบหน้า” 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ ความคืบหน้าของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษา 
  ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอว่า 
สืบเน่ืองจากวาระที่ ๖ .๑ ติดตามความคืบหน้าของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษา             
ในกรณีของ “เครดิตแบงก์” มติที่ประชุมมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทําข้อมูล         
เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไปน้ัน ขณะนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการแล้ว          
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๘๐ เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ น้ี หากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
จะนําเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่ม ี
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธาน นําเสนอว่า เน่ืองด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา    
ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๔ คน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุมั ติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ            
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๔ คน  
 โดยมีข้อสังเกต ดังน้ี  
 ๑) กรณีของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในการ
สําเร็จการศึกษาครั้งต่อไป การเผยแพร่จะต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI   
 ๒) กรณีของนายกมลวิช วงศ์สาย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มอบหมายให้สํานักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษาประสานงานกับสาขาวิชา หากได้รับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย            
ฟาร์อีสเทอร์นแล้ว ให้ปรับแก้ไขการเผยแพร่ ของนายกมลวิช วงศ์สาย ก่อนนําเสนอสภาวิชาการ               
หรือสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๕.๒ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) 
  ประธาน  นําเสนอว่า  เ พื ่อ ใ ห ้ก า ร ดํา เ น ิน การรับนักเ รียนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการรับสมัคร ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) โดยปรับแก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็น ๒.๐๐ และมอบหมายให้          
กองบริการการศึกษาจัดทํา (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ส่งให้ทุกคณะตรวจสอบความถูกต้อง             
ของข้อมูลและส่งคืนให้กองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้ดําเนินการ            
ประกาศรับนักศึกษา ต่อไป 
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 ๕.๓ การจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า             
ศึกษาต่อ (รอบที่ ๒) 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓ .๔ .๓/๐๖๓ ลงวันที่ 
๘  ตุล าคม  ๒๕๖๒  สาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิว เ ตอร์ คณะ เทค โน โลยีอุตส าหกรรม             
มีค ว ามประส งค์ข อจัด สอบข้อ เ ขียนและสอบสัมภาษณ์ผู ้ส มัค ร เ ข้า ร ับ ก า รคัด เ ลือ ก               
เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ ๒ )  เพื่อให้หลักสูตรได้ทําการคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงกับคุณสมบัติ
ของผู้ เข้าศึกษา  คณาจารย์สาขาวิชาได้ทําการสัมภาษณ์ พูดคุย  แลกเปลี่ยนกับผู้สมัคร
เข้าศึกษาและเพื ่อ ให้ผู ้สมัคร เข้าศึกษาได้ทําการสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรฯ   
เป็นต้น ดังน้ันจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดสอบดังกล่าว ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขอจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับ             
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบที่ ๒) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑) การจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ให้ดําเนินการโดยสาขาวิชาและคณะ 
 ๒) กรณีสาขาอ่ืนๆ ที่มีสภาวิชาชีพกํากับ หากต้องการสอบสัมภาษณ์ ให้คณะส่งบันทึก
ข้อความแจ้งกองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักสูตร ๔ ปี  
 ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอว่า หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ๔ ปี เป็นหลักสูตรที่อิงสมรรถนะมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ    
จึงมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและ
บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ได้ รวมไปถึงต้องเป็นบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและมีเจตคติที่ดีต่อความเป็น
ครู โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี นักศึกษาจะต้องลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ต้ังแต่ช้ันปีที่ ๑  โดยคร้ังที่ ๑ จะเรียกว่าการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหว่างเรียน จํานวน 
๒ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน เป็นการสังเกตวิธีการสอนของครู  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ             
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


